

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HỢP TÁC VỚI VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ



Ngày 08/6/2023, Văn phòng Bộ Công an đã có buổi làm việc với tổ công tác của ĐHQGHN về hợp tác chuyển đổi số năm 2023.

Trước đó, ngày 07/3/2023, Bộ Công an và ĐHQGHN đã ký Quy chế số 03/QCPH-BCA-ĐHQGHN về bảo đảm an ninh, trật tự trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế (Quy chế số 03). Theo đó, ĐHQGHN sẽ hỗ trợ Bộ Công an trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Trên cơ sở Quy chế số

03, Văn phòng Bộ Công an và Văn phòng ĐHQGHN đã trao đổi về Chương trình phối hợp hỗ trợ chuyển đổi số cho Văn phòng Bộ Công an năm 2023 gồm 02 nội dung: Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo và mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lực lượng tham mưu và cán bộ tiếp nhận hành chính trong CAND; Khảo sát, tư vấn về xây dựng Hệ thống quản lý văn bản, tác nghiệp điều hành tại Văn phòng Bộ

Công an và lực lượng tham mưu Công an các cấp, xây dựng kiến trúc dữ liệu phục vụ công tác số hóa hồ sơ của ngành Công an. Tại buổi làm việc, các đại biểu của hai đơn vị đã trao đổi, đưa ra nhiều đề xuất đối với việc hợp tác phát triển về chuyển đổi số như: Xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu; xây dựng hệ thống số hoá và chia sẻ dữ liệu trong Công an nhân dân; xây dựng dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân; xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản hành chính trong Công an nhân dân (tài liệu hình

thành phổ biến trong Công an nhân dân). Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong thời qua, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Văn phòng Bộ Công an đã đi đầu trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia. Với những nội dung đề xuất trong buổi làm việc này, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức mong muốn Tổ công tác của ĐHQGHN tích cực phối hợp, giúp đỡ Văn phòng Bộ Công an trong công tác chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển của công tác chuyển đổi số quốc gia nói chung, của lực lượng Công an nói riêng.

